



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'อรรถกร'ย้ำแรงงาน-ฟุ้งเกษตรกร	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. กรมการข้าว เปิดโมเดล 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' ใช้แบรนด์กลาง ตั้งราคาเดียวทั่วประเทศ	ฐานเศรษฐกิจ
3. ทอผ้าจี๊รัฐแก้แล้ง-ท่วมซ้ำซาก ชง'ราชบุรี'เมืองหลักที่ยั่งยืน	มติชน (กรอบบ่าย)
4. ภาพข่าว: ยึดปลายข้าว	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. รายงาน: ห้ามพลาด! เทียวชิมซ้อป เทศกาลผลไม้ของดี'ทองผาภูมิ' สุดอลัง...	มติชน
6. พ.ค.ส่งออกทุบสถิติ14เดือน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
7. ส่อง'กฎหมายโลกร้อน'ควบคุม-เบิกทางปล่อยก๊าซ?	ไทยโพสต์
8. 'จับกัง1'เร่งส่งออก แรงงานไทย	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. ผู้ว่าฯโคราชจ่อสาងคคืออกส.ป.ก.มิชอบ	มติชน (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: ทอล์กออฟเดอะทาวน: ทำไมประชาชนต้องเสนอกม.โลกเดือด	มติชน

'อรรณกร' ย้ำแรงงาน-ฟุ้งเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ในวาระแรกนายอรรณกร ศิริลัทธยากร สส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ ว่า เราได้เงินงบประมาณมากกว่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ นั้นกว่า 70% จะเป็นงบลงทุน เรามีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ทั่วภูมิภาคในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร เมื่อกลับมาประชุมที่สภาในวาระพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ ยิ่งค้นชัด เนื่องจากตนได้พบเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดต่างๆ มาพูดคุยถึงความต้องการงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่มากมาย

“การจัดสรรงบประมาณอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งระบบในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร แต่เราในฐานะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราจะทำงานให้ละเอียดขึ้น จะต้องทำงานให้ถึงลูกถึงคนยิ่งขึ้น เราจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปคลุกคลีกับพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร ด้วยสองตาสองหู และสมองของพวกเขา เพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของการได้รับงบประมาณที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ” นายอรรณกรกล่าว

นายอรรณกรกล่าวต่อว่า ในเรื่องของพื้นที่เผาไหม้ ที่มาจากพื้นที่ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่ก็ตาม แต่ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลความเสียหายของพืชไร่ระบุชัดเจนว่าความร้อนในปีนี้น่าจะลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้ว 10% ซึ่งนโยบายเป้าหมายในการลดจุดความร้อนของกระทรวงเกษตรฯ เรามีแนวทางในการทำงานชัดเจน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศไว้ใน IGNITE THAILAND จะใช้แนวทาง 3R Model ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร คือ Re-Habit : เปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืช เป็นการปลูกแบบไม่เผา ภายใต้มาตรฐาน GAP PM 2.5 Free โดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว Replace with High value crops : เปลี่ยนชนิดพืช ปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่สูง จากพืชไร่เป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูง Replace with Alternate crop : เปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก ปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่ราบ โดยเน้นการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อดิน

นายอรรณกรกล่าวต่อถึงโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในนอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิว จำนวน 23,000 บ่อ โดยกำหนดความลึกไว้ที่ 2.1 เมตร คนต้องนำเรียนว่าจริงๆ แล้วกำหนดความลึกของกรมพัฒนาที่ดินอยู่ที่ 3-5 เมตร แต่ตรงนี้อ่างกรมพัฒนาที่ดินลงไปช่วยเหลือในการสนับสนุนการขุดบ่อจิวต่ำกว่า 3 เมตรก็ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเกษตรกร แต่มาตรฐานที่ปริมาณของความจุอยู่ที่ 1,260 ลูกบาศก์เมตร


และขอเรียนเพิ่มเติมว่า 20 ปีที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้ขุดบ่อไปแล้ว 723,380 บ่อ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ 911,459 ลูกบาศก์เมตร โดยต้องยอมรับเนื่องจากบ่อมีขนาดไม่ใหญ่มาก หากนำไปเทียบกับอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆ มีโอกาสที่บ่อเก็บน้ำเหล่านี้จะตื้นเขินอยู่แล้ว แต่จะลงไปดูในเรื่องของบ่อที่ขุดมานาน เพื่อที่จะพัฒนาระบบเก็บน้ำของเกษตรกรต่อไป

กรมการข้าว เปิดโมเดล 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' ใช้แบรนด์กลาง ตั้งราคาเดียวทั่วประเทศ

โมเดล "ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง"
งบกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท

กำหนดราคาปุ๋ย  อ้างอิง


1. ราคาปุ๋ยท้องตลาด

 (จาก 3-5 แหล่งข้อมูล)

2. ราคาปุ๋ยหน้าโรงงาน

 (จาก 3-5 แหล่งข้อมูล)

3. ราคาปุ๋ยขายปลีก

 ใช้ข้อมูลตัวอย่าง จังหวัด เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์หนองคายขอนแก่น

สรุป

จำหน่ายปุ๋ยในราคาเดียวกัน
แต่ละสูตร ใช้แบรนด์กลาง

ราคาจำหน่ายชีวภัณฑ์

จำหน่ายตามราคาควบคุม

ที่มา: "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

หมายเหตุ: กรมการข้าว จะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ต่อไป

 STI INFO GRAPHIC

"ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง" รัฐบาลเศรษฐกิจใกล้คลอด กรมการข้าว เปิดโมเดล ใช้แบรนด์กลาง ตั้งราคาอ้างอิงตามราคาหน้าโรงงานและราคาขายปลีกทั่วไป เป็นราคาเดียวทั้งประเทศในแต่ละสูตร "ศูนย์ข้าวชุมชน-แปลงใหญ่-วิสาหกิจ" ขอแบ่งเด็ก จากงบรัฐกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท ช่วยกระจายถึงมือชาวนาเร็วขึ้น

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาททุกปี มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 16 ล้านคน ที่ต้องพึ่งพารายได้จากการทำนา (ข้าวนาปี ประมาณ 60 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง ประมาณ 10 ล้านไร่) แต่มีผลผลิตค่อนข้างต่ำ เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข15) ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 413 กิโลกรัมต่อไร่

อีกทั้งในระหว่างการทำนาข้าว เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทำให้ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก ส่งผลมีต้นทุนเพิ่มขึ้น กระทั่งต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกเริ่มลดลง จากเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ลดมาอยู่อันดับ 2-3 ของโลกในปัจจุบัน ล่าสุดรัฐบาลได้มีนโยบายในการช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยแบบมีส่วนร่วม โดยสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” ผ่านโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2567/68 นายอานนท์ นนทรี รองอธิบดีกรมการข้าว และในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคาปุ๋ยและชีวภาพของโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2567/68 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการดำเนินการ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวของเกษตรกรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ในอัตราไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

แบ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่ และเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 1.20 ล้านไร่ โดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้ง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ยและชีวภัณฑ์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

“ล่าสุดอยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องเป็นผู้ผลิตปุ๋ยหรือผู้นำเข้าปุ๋ย ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า หรือใบอนุญาตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า หรือเป็นผู้นำเข้าปุ๋ยที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้า อีกทั้งต้องได้รับหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐานสำหรับใช้ในนาข้าวตามสูตรปุ๋ยที่โครงการกำหนด (กรมการข้าวเสนอปุ๋ย 13 สูตร, สมาคมชาวนาฯ เสนอเพิ่มในประจวบฯ 3 สูตร ต้องรอผลที่ประชุม ครม.) หรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการชีวภัณฑ์ต้องเป็นผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พร้อมกับจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ณ ห้องปฏิบัติการที่โครงการกำหนด”

ทั้งนี้ เมื่อได้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจะกำหนดราคาปุ๋ยเป็นของโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้แบรนด์กลาง และจำหน่ายราคาเดียวกันในแต่ละสูตรไม่เกินราคาควบคุม เช่นเดียวกับชีวภัณฑ์

ด้านนายจารึก กมลอินทร์ ประธานคณะกรรมการกลาง ศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวว่า ในการส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์ มูลค่ากว่า 2.9 หมื่นล้านบาท โดยสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ส่งมอบ เรื่องนี้อยากให้ทางองค์กรเกษตรอื่น ๆ อาทิ วิสาหกิจการเกษตร, แปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น ได้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อให้การจัดส่งถึงมือชาวนาได้เร็วขึ้น ●

หอคำจี้รัฐแก้แล้ง-ท่วมซ้ำซาก ชง'ราชบุรี'เมืองหลักที่ยั่งยืน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารพบปะหอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพื่อรับฟังข้อเสนอละแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่า เอกชนใน 3 จังหวัดมีความต้องการเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซาก สร้างผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของภาคการเกษตรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จึงเสนอให้รัฐบาลหรือที่แผนการวางระบบบริหารจัดการน้ำในอดีตที่รัฐบาลได้เคยนำเสนอไว้ โดยเฉพาะแผนจัดการส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยามาปรับปรุงและเร่งผลักดันโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อนผ่านงบประมาณปี 2568 โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรสูง โดยเฉพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ อย่างนครปฐมมีชื่อเสียงปลูกมะพร้าว ส้มโอ และเลี้ยงสุกร ราชบุรีเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว องุ่น และมะม่วง มีฟาร์มโคนมจำนวนมาก

สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ปลูกข้าว อ้อย และเลี้ยงปลาในกระชัง

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดนครปฐมขอการสนับสนุนยกระดับงาน "นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางน้ำ คริวไทย สู่ครัวโลก" เป็นอีเวนต์ใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียง ส่วนหอการค้าจังหวัดราชบุรีนำเสนอการผลักดันการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี ณ บริเวณสามแยก วังมะนาว อำเภอปากท่อ เพื่อกระจายสินค้าสู่ภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก ราชบุรียังเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่รัฐบาลและหอการค้าไทยเตรียมยกระดับเป็นเมืองหลักที่ยั่งยืน โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ที่มี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะต่อไป สำหรับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เสนอเร่งรัดโครงการศึกษาเส้นทางรถไฟสายใหม่ ช่วงกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-ชุมทางบ้านภาชี และเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า รวมถึงปรับเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง



ยืดปลายข้าว - ชุดเฉพาะกิจพญานาคราช สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วม
กระทรวงเกษตรฯ ของจ.มุกดาหาร ตรวจสอบยืดปลายข้าวลักลอบนำเข้า น้ำหนักรวม
5 พันก.ก. มูลค่า 75,000 บาท ในโกดังไม่มีชื่อ रिमแม่น้ำโขง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่
20 มิ.ย. เตรียมขยายผลไปยังตัวการใหญ่ต่อไป

ห้ามพลาด! เทียวชิมช้อป เทศกาลผลไม้ของดี'ทองผาภูมิ' สุดอลังขบวนรถแห่สินค้าGI



“น้ำพุร้อนหินดาด ตลาดอีต่อง โบอ่องเจตีย์ราชินีไทย เพลินใจแควน้อยเกินร้อยภูผางามสุดตาเชื่อนวชิราลงกรณ” นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ บอกว่า นี่คือการช้อปประจำอำเภอทองผาภูมิ ที่มีความคัล้องจองและตรงกับสภาพความเป็นจริงของอำเภอทองผาภูมิแบบหาที่ติไม่ได้ เพราะอำเภอทองผาภูมิของเรามีดีมากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งผลไม้ที่ขึ้นชื่อ หลายปีที่ผ่านมา อำเภอทองผาภูมิได้พร้อมใจกันจัดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณี ลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกึ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นประเพณีประจำอำเภอทองผาภูมิไปแล้ว

สำหรับการจัดงาน “เทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณี ลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกึ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รวม 5 วัน ภาพรวมของการจัดงานอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมกับเชื่อนวชิราลงกรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่างๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ทุกชาติพันธุ์ จัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะโปรโมตการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักอำเภอทองผาภูมิมากกว่านี้ เพราะอำเภอทองผาภูมิของเรามีดีมากกว่าที่คิด

นอกจากมีผลไม้ต่างๆ ที่อร่อยแล้วปีนี้ “ทุเรียน” กับ “เงาะ” ที่เป็นสินค้า GI หรือ Geographical Indication ที่หมายถึง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ทุเรียน และเงาะ GI ของเรามีแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง มี



คุณภาพ มีชื่อเสียง แตกต่างจากทุเรียนทั่วไป เปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่ผลไม้ของอำเภอทองผาภูมิที่มีรสชาติอร่อย ยังมีผลไม้หลากหลายชนิดที่จัดเตรียมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ได้เลือกซื้อ และเลือกช้อป เช่น มังคุด ลองกอง กัลยไชย และแตงโม เป็นต้น

นายชาคริตกล่าวอีกว่า ในปีนี้เราจะมีขบวนรถแห่สินค้าที่ประดับประดาตกแต่งด้วยผลไม้ จากองค์กรปกครองส่วน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16905

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 112.15 Ad Value: 134,580

PRValue (x3): 403,740

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ห้ามพลาด! เทียวชิมซ้อป เทศกาลผลไม้ของดี'ทองผาภูมิ' สุดอลังขบวนรถแห่...



ท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ นอกจากนี้ ชาวบ้านจะได้พร้อมใจกันแต่งกายในชุดของกลุ่มชาติพันธุ์ มาพ้อนรำในขบวนแห่รถบุปผชาติเพื่อสร้างความสนุกและตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว การแห่ขบวนรถบุปผชาตินั้น เริ่มตั้งแต่ตลาดทองผาภูมิไปสิ้นสุดที่หน้าองค์พระ ภปร. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมว่าขบวนแห่และการแสดงของชาติพันธุ์มีความยิ่งใหญ่อลังการ

และว่า “แหล่งท่องเที่ยวอำเภทองผาภูมิของเรานั้นมีเยอะมากจริงๆ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ขึ้นชื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาบ่อยก็คือหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภทองผาภูมิ ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ บ้าง เช่น พุน้ำร้อนลันตั้น และพุน้ำร้อนหินดาด ส่วนนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์ หรือสายผจญภัยที่เป็นวัยรุ่น เรามีอุโมงค์ 3 มิติ ที่เป็นอุโมงค์เขาเอเวอเรสต์ที่ขึ้นชื่อให้ได้ขับรถเข้าไปสัมผัส เชื่อว่าทุกคนจะชื่นชอบอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ อำเภทองผาภูมิยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์อีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆ รวมทั้งน้ำตกและภูเขา ซึ่งหากนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้แล้วจะถือว่าวิวหลักล้าน ราคาหลักร้อยก็ว่าได้” นายอำเภทองผาภูมิกล่าว

ด้าน นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า ในปีนี้เน้นทางเชื่อมวิสาหกิจชุมชนรับผลิตขบอบอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกคือการจัดเตรียมสถานที่ไฮไลต์ของงานก็คือ มีการแสดงของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสงครามแห่งความรักรถไฟฟ้าขบวน สำหรับการดูแลด้านความปลอดภัย ได้ประสานไปยัง พ.ต.อ.มนตรี แต่งโต ผกก.สภ.ทองผาภูมิ ให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ มาดูแลตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงานทุกวัน และทางเชื่อมจะคอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องน้ำ รวมทั้งเรื่องจัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีอยู่ภายในเชื่อมวิสาหกิจ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16905

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 112.15

Ad Value: 134,580

PRValue (x3): 403,740

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ห้ามพลาด! เที่ยวชิมซอปป เทศกาลผลไม้ของดี'ทองผาภูมิ' สุดล้นชบวนรถแห่...

ลงกรณ เขาไว้รองรับนักท่องเที่ยว เช่น บ้านพักรับรอง ร้านอาหาร รวมทั้งสนามกอล์ฟ สิ่งสำคัญก็คือทางเขื่อน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็กอินอีกกว่า 10 แห่ง ที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ สกายวอล์ก มีเส้นทางปั่นรถจักรยานเพื่อออกกำลังกาย ระยะกว่า 10 กิโลเมตร รวมทั้งขึ้นไปชมความสวยงามของวิวดงเลหมอกได้บนสันเขื่อนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีจุดพักผ่อนหย่อนใจก็คือบริเวณสวนรวมฤทัย รวมทั้งโคกหนองนาโมเดล ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มางานสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณได้มากกว่า 10 จุดด้วยกัน

ด้าน นายศุภสิทธิ์ คนชม หรือ เสี้ยโจ้ เจ้าของสวนบ้านไร่ทุเรียนทองผาภูมิ 1 ในเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ กล่าวว่า ครอบครัวยุคปลูกทุเรียนมาแล้ว 9 ปี บนเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ซึ่งทุเรียนที่นำมาปลูกเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ปัจจุบันมีทุเรียนอยู่ประมาณ 1,500 ต้น ซึ่งการที่อำเภอทองผาภูมิและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าว เป็นช่องทางที่ดีในการจำหน่ายผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ เป็นอย่างมาก

“สำหรับกระบวนการการผลิตทุเรียนจากสวน มีองค์ประกอบของธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่น น้ำจากลำธารไหลมาจากภูเขา มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ ดินขุยไผ่บ้านเราอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยธรรมชาติ อากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับความตั้งใจในการผลิตของชาวสวนทุเรียนทองผาภูมิ ส่งผลทำให้เนื้อทุเรียนมีรสชาติที่กรอบอร่อย ซึ่งในวันดังกล่าวชาวสวนทุเรียนทองผาภูมิจะเอาลูกทุเรียนที่แก่จัดรสชาติอร่อย นำไปจำหน่ายให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เลือกชิม เลือกซื้อ รับรองว่านักท่องเที่ยวที่มาจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน” นายศุภสิทธิ์ เจ้าของสวนบ้านไร่ทุเรียนทองผาภูมิกล่าว

ปิยรัชต์ จงเจริญ

พ.ค.ส่งออกทุบสถิติ14เดือน

ไทยเงินเข้าประเทศเฉียด1ล้านล้าน

พาณิชย์เผยส่งออกเดือนพ.ค.ไทยเงินเข้าไทยเฉียด 1 ล้านล้านบาท มูลค่าสูงสุดในรอบ 14 เดือน หลังผลไม้สดขยายตัวสูง 91% ภาคการผลิตโลกฟื้นตัว

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดผลถึงการส่งออกเดือนพ.ค. 2567 ว่า มีมูลค่า 26,219.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 960,220 ล้านบาท ขยายตัว 7.2% หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 6.5% การส่งออกไทยทำมูลค่าสูงสุดในรอบ 14 เดือน ทำให้ดุลการค้ากลับมาเกินดุลในรอบ 5 เดือน

โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าหมวดเกษตรกรรมที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 36.5% โดยเฉพาะผลไม้สดและแช่แข็งขยายตัวสูงถึง 91.1% อาทิ ทุเรียน เนื่องจากเป็นเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ขณะที่ยางพาราขยายตัว 46.6% โดยเฉพาะในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐ และเกาหลีใต้

ส่วนสินค้าหมวดอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว 0.8% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และสินค้าหมวดอุตสาหกรรมขยายตัว 4.6% โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบขยายตัว 44.4% โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ จีน ฮังการี เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์, เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ขยายตัว 110.7%

ขณะที่เกี่ยวกันภาคการผลิตของโลกฟื้นตัวได้ดี สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโลก (Global PMI) ที่มีทิศทางขยายตัวเร่งขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการนำเข้าในเดือนพ.ค.มีมูลค่า 25,563.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 1.7% ส่งผลไทยขาดดุลการค้า 656 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายพูนพงษ์กล่าวต่อถึงภาพรวมการส่งออกไทยในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2567 มีมูลค่า 120,493.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 2.6% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนการนำเข้ามีมูลค่า 125,954.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.5% ส่งผลให้ขาดดุล 5,460.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแนวโน้มการส่งออกในเดือนมิ.ย. 2567 คาดว่าจะเติบโตเป็นบวกต่อเนื่องเป็นตัวเลขหลักเดียว ส่วนทั้งปีนี้คาดว่าจะการส่งออกจะยังเติบโตได้ดีจากแรงหนุนการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ซบแต่มั่นคง โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ระบุว่าปริมาณการค้าโลกจะขยายตัว 2.6% จากปีก่อนหน้า

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การส่งออกของไทยยังมีโมเมนตัมที่ดี ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมั่นใจว่าในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ จะเติบโตเป็นบวกได้ราว 2% แต่ก็กังวลเรื่องต้นทุนค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากเดือนมี.ค.จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์



ส่ง'กฎหมายโลกร้อน'
ควบคุม-เบิกทางปล่อยก๊าซ?

หน้า... 13

ส่ง'กฎหมายโลกร้อน'ควบคุม-เบิกทางปล่อยก๊าซ?



กลุ่มชาติพันธุ์เสนอแนะ กม.โลกร้อน



ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นร่าง พ.ร.บ.โลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างผลกระทบต่อทั่วโลก ไทยเจออากาศร้อนต่อเนื่องยาวนาน น้ำทะเลอุ่นจนปะการังฟอกขาวทั้งอ่าวไทยและอันดามัน สภาพอากาศร้อนและแล้ง ฤดูฝนล่าช้า ส่งผลพืชผักเสียหาย กระทั่งภาคเกษตร ปัญหาเหล่านี้ยิ่งเตือนถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้น หลายฝ่ายหาแนวทางแก้ปัญหาดูดอกหมूमี่โลก ในวันที่ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... ที่มีชื่อเล่นเรียกว่า "กฎหมายโลกร้อน" ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในปี 2567 นี้ จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065 แต่ทว่าในหลายหมวดหลายมาตราในร่างกฎหมายโลกร้อนฉบับรัฐบาลนี้ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นใบเบิกทางให้ภาคอุตสาหกรรมไทยปิดความรับผิดชอบผ่านการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงความเหลื่อมล้ำจากระบบภาษีคาร์บอน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานสิทธิมนุษยชน เมื่อวันก่อน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายโลกร้อนจาก 4 ร่าง พ.ร.บ.โลกร้อน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ฉบับกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทส., ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ฉบับพรรคก้าวไกล, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ฉบับพรรคพลังประชารัฐ และร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ฉบับเครือข่ายประชาชนเพื่อความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการตรากฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น

นารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กองทุนศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ผลสะท้อนออกมาถึงที่เราทำอยู่ยังไม่เพียงพอ แม้แต่แต่ละประเทศจะได้ยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ตาม ไทยเคยประกาศจะลด 20-25% จากที่ปล่อยอยู่เดิม ก่อนจะยกระดับเป็น 40% ภายในปี 2030 แต่เป้าหมายโลก 43% ในขณะที่เป้าต่อไปปี 2035 ต้องยกระดับให้ได้ 60% แสดงว่า เราทำไกลเป้าหมายที่กำหนด เป็นเหตุที่เราต้องกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใดปล่อยมากต้อง



กสม.เปิดเวทีเทียบร่างกฎหมายโลกร้อน 4 ฉบับ

รับผิดชอบ ใครได้รับผลกระทบต้องเยียวยา ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลเป้าหมายลดก๊าซ อีกส่วนสิทธิในดำรงชีวิต สิทธิด้านสุขภาพ กฎหมายนี้เอื้อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และอีกส่วนสำคัญมาก กฎหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของไทยต่อสาธารณะว่าเดินไปถึงไหน นอกจากนี้ กำหนดดกลไกราคาคาร์บอน

ร่างกฎหมายนี้กำหนดไว้ 14 หมวด เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของประเทศ ทั้งระยะยาวและระยะสั้น คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติกำกับดูแลการดำเนินงานเรื่องนี้ทั้งหมด แผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก โดยเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูว่าใครปล่อยเท่าไร แล้วไปกำกับดูแล เขาทำเพียงพอแล้วหรือยังเทียบกับต่างประเทศ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก ประเด็นหลักภาคธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานมากนักยกเว้นแต่ไหน กฎหมายใหม่นี้เขียนถึงระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถ้าปล่อยเกินสิทธิต้องจ่ายหรือหาสิ่งทดแทนระบบภาษีคาร์บอน เพื่อให้ทุกคนตระหนักความสำคัญว่าต้องจ่ายภาษีส่วนคาร์บอนเครดิตจะกำหนดมาตรฐานและสัดส่วน ไม่ได้ชัดเจนได้ทั้งหมด เพื่อให้ลดมากที่สุด

“ส่วนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกฎหมายนี้ กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ และมีแผนปฏิบัติการรายสาขา 6 สาขา เกษตร นวัตกรรม ท้องเที่ยว ทรัพยากร การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ และสาธารณสุข เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและเยียวยาประชาชน เงินส่วนหนึ่งจากการซื้อขายสิทธิปล่อยก๊าซจะเก็บเข้ากองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วยประชาชนปรับตัว อีกส่วนเอื้อ SME ปรับตัวทำธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” นารีรัตน์



ดร.กฤษฎา บุญชัย
เครือข่ายประชาชนเพื่อความเป็นธรรมฯ

กล่าว

ดร.กฤษฎา บุญชัย ผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า เกษตรกรปรับตัวไม่ได้ ผลผลิตเสียหาย เจอก๊าซความร้อน ภัยแล้ง น้ำท่วม ความสูญเสียรุนแรงกระทบชีวิต ต้องเลิกอาชีพไปเลย ชุมชนปกป้องทรัพยากรเผชิญความยากลำบาก มิติการปรับตัวเป็นเรื่องใหญ่ การเข้าถึงกองทุนยากมาก

มีโครงการใหญ่กระทบต่อภาวะโลกร้อน อย่างแผน PDP 2024 ส่วนใหญ่เป็นพลังงานฟอสซิล โลกให้ลดลง 43% ภายใน 6 ปี ทางเดียวต้องยุติฟอสซิล เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนทุกภาคส่วน เกษตรเชิงเดี่ยวเปลี่ยนเป็นเกษตรเชิงนิเวศที่ประชาชนใช้ปรับตัวลดก๊าซ ขณะนี้เราพุ่งเป้าธุรกิจรายใหญ่ แต่ไม่เห็นหัวของคนเหล่านี้ เรากำลังอยู่ในยุคทุนนิยมสีเขียว จากร่างกฎหมายโลกร้อนฉบับรัฐบาล ต่อไปนี้อุตสาหกรรมสามารถซื้อทรัพย์สินที่เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ สามารถแปลงการลดก๊าซเป็นคาร์บอนเครดิต แล้วมาชดเชยระบบการปล่อยก๊าซ ชดเชยเป็นการเปิดตลาดเข้ามาบริหาร การปล่อยก๊าซร้อยละ 60 มาจากอุตสาหกรรม ประชากร 3 พันล้านคนเดือดร้อนกับภาวะโลกร้อน

ดร.กฤษฏาภา กล่าวว่า กฎหมายโลกร้อนฉบับภาคประชาชนที่ยื่นเข้าสภาเมื่อวันก่อนยื่นบนหลักการสิทธิในสิ่งแวดล้อม เจตนารมณ์มุ่งให้รัฐแก้ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจากภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประชาชน ชุมชน กลุ่มเปราะบาง และธรรมชาติ มุ่งปกป้องระบบนิเวศ เน้นที่หลักการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนต่อสภาพภูมิอากาศ นิยาม "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ไว้ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุจากพลังงานฟอสซิลเป็นสาเหตุหลัก เพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดการให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สหประชาชาติ โดยเร่งเป้าหมายให้เข้าสู่คาร์บอนเป็นกลางในปี 2035 และก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิในปี 2050 และสามารถทบทวนให้เร็วขึ้นได้กว่าแผนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกที่รัฐเสนอต่อสหประชาชาติ

"กฎหมายนี้แยกขาดระหว่างความรับผิดชอบและการสร้างแรงจูงใจลดก๊าซออกจากกัน จะไม่ใช้หลักการชดเชยคาร์บอนด้วยการเอาการสร้างแรงจูงใจ เช่น คาร์บอนเครดิตที่ไปลงทุนหาซื้อไปชดเชยกับการปล่อยคาร์บอนของตนเอง เพราะเป็นการลดทอนหรือเบี่ยงเบนความรับผิดชอบในการลดปล่อยคาร์บอน ระบบความรับผิดชอบของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การถูกควบคุมจำกัดการปล่อยคาร์บอนตามเป้าหมายและการเสียภาษีคาร์บอน กองทุนเป็นอีกประเด็นสำคัญในร่างกฎหมายโลกร้อน ฉบับประชาชนมีระบบแรงจูงใจจากการเข้าถึงกองทุนเปลี่ยนผ่านสีเขียวเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้ลดการปล่อยคาร์บอนโดยเร็ว กฎหมายภาคประชาชนใช้ระบบภาษีคาร์บอนเป็นเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการลดคาร์บอน โดยเฉพาะกับกลุ่มพลังงานฟอสซิลและอุตสาหกรรมรายใหญ่ ไม่ใช่สินค้าทุกประเภท ป้องกันการฟอกเขียวอันอาจเกิดจากระบบตลาดคาร์บอนและคาร์บอนเครดิต และภาษีที่ได้จากภาคส่วนที่ปล่อยคาร์บอนรายใหญ่จะป้อนเข้ากองทุนเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่จัดสรรเพื่อแก้ไข เยียวยา ผลกระทบ ส่งเสริมการปรับตัวของประชาชน กลุ่มเปราะบางไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกองทุน" ดร.กฤษฏาภา กล่าว

เวทีมื้อเสนอแนะต่อการจัดทำกฎหมายโลกเดือด **รศ.ดร.คณินิจ ศรีบัวเอี่ยม** คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ร่างกฎหมายโลกร้อน 4 ฉบับ ทั้งภาครัฐ พรรคการเมือง และภาคประชาชน เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องชัดเจน วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายให้ชัด เพื่อนำไปสู่การผลักดันกฎหมายให้บรรลุเป้าหมาย ถ้าใช้ฐานคิดเรื่องสิทธิ กระบวนการออกแบบจะชัดเจนเรื่องสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิเชิงกระบวนการ แต่ถ้าใช้การบริหารจัดการรัฐเป็นฐาน การออกกฎหมายจะยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน อีกข้อเสนอในกฎหมายโลกร้อน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทลงโทษในกฎหมายต้องไปด้วยกัน รวมถึงต้องมีกลไกการตรวจสอบ ประการสุดท้ายให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เจตนารมณ์ เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้

ด้าน **รณรงค์ วัชรรัตนารกุล** สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า การพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีมติชัดเจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กระทั่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ที่สำคัญพูดถึงความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะผลกระทบต่อคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางสูงเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อกังวลร่วมกันของมนุษยชาติ เมื่อรัฐจะจัดการปัญหานี้ ต้องเคารพ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยงระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีบทบัญญัติพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิของการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 4 ร่างกฎหมายโลกร้อนของไทย พูดถึงผู้มีสิทธิผู้มีหน้าที่ และขยายถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ พันธกรณีการปรับตัว การลดปล่อยก๊าซ

"ร่างกฎหมายที่พยายามผนวกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสิทธิมนุษยชนยังถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ หลายประเทศซึ่งประเทศไทยมีร่างกฎหมายคล้ายหลายประเทศ เน้นการปรับตัวเป็นหลัก ขณะที่น้อยประเทศพูดถึงหลักความสูญเสียและความเสียหาย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากๆ ในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศตอนนี้ โดยเฉพาะผลเจรจา COP 28 ให้จัดตั้งกองทุนความสูญเสียในเชิงสิทธิมนุษยชน ผู้ได้รับผลกระทบต้องมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการเยียวยา อีกทั้งหลายประเทศพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ พลังงานหมุนเวียน การผลิตแบตเตอรี่ทดแทน การสกัดแร่ เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสู่พลังงานที่ยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน ร่างกฎหมายโลกร้อนจะมีการบัญญัติถึงกระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หลักๆ ต้องยึดโยงกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ชนเผ่าพื้นเมือง อีกประเด็นค่าชดเชยจากการอพยพย้ายถิ่นกรณีได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ ในการเข้าถึงกองทุนต้องไม่สร้างภาระหนี้สินให้กลุ่มคนเปราะบาง" รณรงค์เสนอในการจัดทำร่างกฎหมายโลกร้อนของไทย.

'จับกัง1'เร่งส่งออก แรงงานไทย

เสียดุล'ต่างดาว' ปีละ2แสนล้าน!

"พีพัฒนา" เผยต่างดาวส่งเงินออกนอก
ประเทศปีละ6 แสนล้าน ขณะที่แรงงานไทย
ในต่างประเทศทั้งกลุ่ม ★ มีต่อหน้า 2

'จับกัง1'

☆ ต่อจากหน้า 1

ถูกกฎหมายและกลุ่มไปเป็น "ผีน้อย" ส่งเงินกลับบ้าน 4 แสนล้าน เร่งสร้างสมดุลขยายตลาดในหลายประเทศหวังไทยรายได้เพิ่มอีกปีละ 2 แสนล้าน เผย "อิสราเอล" เปิดช่องให้ส่งแรงงานไทยไปทำงานแล้ว

ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายพีพัฒนา รัชกิจประการ รมว.แรงงาน กล่าวหลังมอบโอวาทแก่แรงงานไทย 241 คนที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวันและญี่ปุ่นว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกคนตั้งใจทำงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมีเมาและการพนันทุกชนิด หลังเสร็จสิ้นสัญญาจ้างจะได้นำประสบการณ์กลับมาต่อยอดพัฒนาตนเอง ส่วนแรงงานไทยในอิสราเอล 9 พันคนที่อยู่ทยอยกลับมาช่วงเกิดสงครามรัฐบาลได้ให้ทยอยส่งกลับไปทำงานอีกครั้งและจะมีการส่งไปทำงานเพิ่มอีก เพราะอิสราเอลยังขาด

แรงงานค่อนข้างเยอะ เบื้องต้นอิสราเอลได้ให้โควตาแรงงานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 1 หมื่นคน จะเริ่มทยอยส่งไปทำงานล็อตแรก 5 พันคน ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า

นายพีพัฒนา กล่าวว่า ในปี 2567 ตั้งเป้าจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ 1 แสนคน ขณะนี้จัดส่งไปแล้วกว่า 6 หมื่นคน ยังเหลืออีก 4 หมื่นคน คาดว่าจะจัดส่งได้ตามเป้าและจะขยายเป้าหมายจัดส่งมากขึ้นในปีต่อไป อาจจะไปให้ถึง 1.5 แสนคน เพื่อให้เกิดความสมดุลกับที่บริษัทในประเทศไทยต้องจ้างแรงงานต่างดาวในแต่ละปีมีการนำเงินออกไปประมาณ 6 แสนล้าน ขณะที่แรงงานไทยในต่างประเทศทั้งที่ไปอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายส่งรายได้กลับเข้ามาประมาณ 4 แสนล้าน จึงยังขาดดุลอยู่ประมาณ 2 แสนล้าน จึงต้องทำให้เกิดความ

สมดุล โดยต้องจัดส่งคนไปทำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น หากจะอยู่ในลักษณะสมดุลต้องสร้างรายได้เข้ามาให้ได้ปีละ 6 แสนล้าน

ด้านนายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ทั่วโลกใน 139 ประเทศ 5 อันดับแรกที่คนไทยไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล และมาเลเซียตามลำดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศแล้ว 67,208 คน และยังมีขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศต่อเนื่อง ทั้งประเทศญี่ปุ่นในทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการด้านประชาสัมพันธ์ เจรจาเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานเทศหญิง ทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในโรงแรม รัฐอิสราเอลเพิ่มโควตาการจ้างงานภาคเกษตรจากปีละ 6,000 คน เป็น 20,000 คน แรงงานไทยที่ทำงานครบ 5 ปี 3 เดือนสามารถกลับมาทำงานอิสราเอลได้อีกและเพิ่มการจัดส่งแรงงานภาคก่อสร้างแบบรัฐต่อรัฐ สาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มการจ้างแรงงานไทยในกิจการประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ล่าสุดสาธารณรัฐอิสราเอลเจรจาให้บรรจุงานประเทศไทยไว้ในพระราชกฤษฎีกาการเคลื่อนย้าย (Flows Decree) ของสาธารณรัฐอิสราเอลเพื่อสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานและประสานความร่วมมือให้แรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรต่อไป

ผู้ว่าโคราชจ่อสาងคดีออกส.ป.ก.มิชอบ

ความคืบหน้ากรณี พล.ต.ต.จตุฎเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมนายธนดล สุวีณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำกำลังบุกค้นเป้าหมาย 13 จุด จับ 4 เจ้าหน้าที่และอดีตเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เอื้อประโยชน์โรงงานปล่อยน้ำเสียที่ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสีมา ตาม พ.ร.บ.การ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ได้เตรียมเรียกคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดมาหารือเพื่อหา แนวทางสะสางปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว พร้อมกับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมิ ชอบทุกกรณี เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ทำไมประชาชนต้องเสนอกม.โลกเดือด



ทอล์กออฟเดอะทาวน

ดร.กฤษฎา นุญชัย

“**6** เครือข่ายประชาชนเพื่อความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ” เป็นการรวมตัวของชุมชน ขบวนการประชาชน ประชาสังคม นักวิชาการอิสระ คนรุ่นใหม่ที่ห่วงใยปัญหาโลกเดือดที่คุกคามความอยู่รอดของโลกมนุษยชาติ และสรรพชีวิตอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น เกษตรกรประมงพื้นบ้าน ผู้หญิง เด็ก เยาวชน และคนจนในเมือง ซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบทุนนิยมโลกที่ไม่ยอมยุติใช้พลังงานฟอสซิลที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน

แม้คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้เตือนแล้วว่าหากโลกจะรอดพ้นจากวิกฤต ต้องรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ต้องลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 43 ภายในปี 2030 จะเป็นไปได้ต้องยกเลิกพลังงานฟอสซิลทั้งหมด และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนที่ประชาชนจัดการ และต้องฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สมดุล

แต่สำหรับประเทศไทย ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 20 ของโลก มีที่มาจากอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิล ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกือบร้อยละ 70 ของประเทศ โดยไม่เคยถูกควบคุมกำกับให้รับผิดชอบลดเลิกปล่อยคาร์บอนอย่างจริงจัง แต่กำลังถูกปิดเป็นด้วยกลไกตลาดคาร์บอน คาร์บอนเครดิตมาชดเชยเพื่อค้าจุนอุตสาหกรรมฟอสซิลให้ชะลอการเปลี่ยนผ่านออกไป โครงการคาร์บอนเครดิตจำนวนมากกระทบต่อระบบนิเวศ ละเมิดสิทธิชุมชนต่อทรัพยากร และแบ่งผลประโยชน์ไม่เป็นธรรม

ในด้านการปรับตัวของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ควรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในทางนโยบายเนื่องจากประเทศไทยเสี่ยงจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งคนจนทั้งในเมืองและชนบทคือ กลุ่มเสี่ยงที่สุด แต่รัฐยังไม่มียุทธศาสตร์ช่วยเหลือ สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนให้ปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

แม้ยังไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ ที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนต่อสภาพภูมิอากาศ เครือข่ายจึงเตรียมระดม 10,000 รายชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนและเป็นธรรมเพื่อยื่นต่อรัฐสภาในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีสาระสำคัญ

1. มุ่งฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศ รักษาธรรมชาติ คุ้มครองชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น ที่มีบทบาทรักษาระบบ

นิเวศเพื่อสร้างสมดุลทางสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญ

2. มุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนต่อสภาพภูมิอากาศ อันเป็นไปตามหลักสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน ครอบคลุมสิทธิทุกกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง และสิทธิในเนื้อหาและกระบวนการ และกำหนดหน้าที่รัฐให้คุ้มครองสิทธิทั้งหมด

3. กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสหประชาชาติ โดยเร่งเป้าหมายให้เข้าสู่คาร์บอนเป็นกลางในปี 2035 และก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิในปี 2050

4. กระจายอำนาจสู่สังคมและท้องถิ่น มีคณะกรรมการนโยบายที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการกำกับที่เป็นกลไกกึ่งอิสระ เพื่อตรวจสอบให้รัฐดำเนินตามเป้าหมาย และมีสมัชชาประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมนโยบายทุกระดับ อันทำให้เกิดธรรมาภิบาล

5. ใช้หลักความรับผิดชอบที่แตกต่าง กำหนดให้ภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิล ต้องมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศสังคมของโลกและประเทศด้วยการปรับลดการปล่อยคาร์บอน

6. แยกความรับผิดชอบออกจากการสร้างแรงจูงใจลดก๊าซ ไม่ใช่หลักการชดเชยคาร์บอนที่เอาคาร์บอนเครดิตที่ไปซื้อ หรือไปลงทุนกับกิจกรรมลดคาร์บอนที่อื่นมาชดเชยให้ทุนอุตสาหกรรมยังปล่อยคาร์บอนต่อไป

7. ใช้ระบบภาษีคาร์บอนกับกลุ่มพลังงานฟอสซิลและอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนสูง อันเป็นการป้องกันปัญหาการฟอกเขียวของระบบตลาดคาร์บอนและคาร์บอนเครดิต

8. เอาภาษีคาร์บอนมาเข้ากองทุนเปลี่ยนผ่านสีเขียว มาจัดสรรเพื่อแก้ไข เยียวยา ผลกระทบ ส่งเสริมการปรับตัวของประชาชน กลุ่มเปราะบางไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกองทุน

เพราะปัญหาโลกเดือดกระทบต่อทุกคนและทุกสรรพชีวิต และประชาชนคือผู้มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาโลกเดือด หาโซ่กันนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ ภาคทุน และโลกยังมีหวัง หากประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของธรรมชาติและประชาชนให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม

กฎหมายที่จะปฏิวัติโลกเดือดจึงควรมีที่มาจากประชาชน เครือข่ายจะระดมรายชื่อให้ครบ 10,000 รายชื่อ และเตรียมเสนอต่อรัฐสภาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จึงขอเชิญสาธารณชนร่วมกันร่วมลงชื่อ และผลักดันรัฐสภาให้ได้ในที่สุด ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Thai Climate Justice for All